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Borgarráð

       

Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um verkefni sem eru til kjörs í Hverfið mitt

Á fundi borgarráðs þann 1. nóvember 2019 var svohljóðandi fyrirspurn borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins vísað til umsagnar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu: 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks óska eftir upplýsingum um það hvers vegna verkefni sem 
þegar hafa verið samþykkt og fjármögnuð séu til kosninga í Hverfið mitt. 

Svar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu: Við yfirferð hugmynda sem sendar eru inn í 
hugmyndasöfnun verkefnisins Hverfið mitt, þá er hver hugmynd vandlega skoðuð með 
sérfræðingum viðkomandi sviða.  Ef hugmyndir eru sendar inn um verkefni sem þegar eru 
fjármögnuð og í framkvæmdaferli eru þær ekki settar inn á kjörseðilinn.
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